



กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

บันทึกข้อความ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ที่ 1817
 วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย โทร ๐ ๕๓๓๖๑๐๑๑๑-๑๕๒๕๑๑๑

ที่ ขร ๐๐๒๓.๖/ว ๑)๒๖๑๐

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๒ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพิ่มเติม จำนวน ๕๐ ชั่วโมง ให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ชั้นกลาง ๗๐ ชั่วโมง ในห้วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมในจังหวัดเชียงราย (ภาคทฤษฎี ๔ วัน)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดเชียงรายพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดส่งรายชื่ออาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ชั้นกลาง ๗๐ ชั่วโมง รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๒ คน เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๒ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพิ่มเติม จำนวน ๕๐ ชั่วโมง เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ และเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดเชียงรายจะรับผิดชอบค่าที่พัก อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างการอบรม ทั้งนี้ ขอบความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อทาง QR Code ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายสุกรรณ์ คำนง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 รักษาการแทนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย





ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งร เขชื่อผู้เข้าร่วม

QR-Code โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๒ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น
เพิ่มเติม จำนวน ๕๐ ชั่วโมง